

Số: **531** /TCKH

Hoàn Kiếm, ngày **22** tháng 7 năm 2021

V/v hướng dẫn thực hiện Nghị quyết
số 02/2021/NQ-HĐND ngày
23/6/2021 của HĐND Thành phố.

Kính gửi:

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận;
- UBND 18 phường.

Để đảm bảo chế độ cho người tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 18/02/2021 của Chính phủ về chỉ phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 và Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23/6/2021 của HĐND thành phố về việc quy định một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội (hiệu lực thi hành từ ngày 23/6/2021). Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí để triển khai thực hiện chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận như sau:

I. CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đề nghị các phòng, ban, đơn vị và UBND 18 phường chủ động nghiên cứu Nghị quyết 16/NQ-CP và Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND để triển khai thực hiện theo đúng quy định, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

1. Chế độ hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu đối với người bị cách ly tại khu vực phong tỏa cách ly (Thực hiện theo quy định tại Phụ lục 01 kèm theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND)

Ngân sách quận đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người bị cách ly tại khu vực phong tỏa cách ly là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với mức chi tối đa không quá 80.000 đồng/người/ngày.

Trường hợp việc cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người bị cách ly tại khu vực phong tỏa cách ly được đảm bảo từ nguồn huy động và hỗ trợ hợp pháp khác thì kinh phí bố trí từ ngân sách nhà nước được giảm tương ứng để tránh chi trùng lặp.

2. Chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phòng, chống dịch Covid-19 (Thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP và Phụ lục 02 kèm theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND).

a) Chế độ phụ cấp chống dịch mức 300.000 đồng/người/ngày theo Nghị quyết 16/NQ-CP được áp dụng đối với: Người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch.

b) Chế độ phụ cấp chống dịch mức 200.000 đồng/người/ngày theo Nghị quyết 16/NQ-CP được áp dụng đối với: Người làm nhiệm vụ giám sát dịch tễ, theo dõi y tế tại cơ sở cách ly y tế tại nhà và cơ sở cách ly y tế theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước.

c) Chế độ phụ cấp chống dịch mức 150.000 đồng/người/ngày theo Nghị quyết 16/NQ-CP và Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND được áp dụng đối với: Người làm nhiệm vụ cưỡng chế cách ly y tế, truy tìm đối tượng phải áp dụng biện pháp cách ly y tế nhưng không chấp hành biện pháp cách ly y tế; Người phiên dịch vận chuyển người bị cách ly; lái xe đưa cán bộ đi kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch; Người làm nhiệm vụ phun khử trùng, diệt khuẩn tại cơ sở cách ly y tế tập trung, khu vực dân cư bị khoanh vùng, phong tỏa theo quyết định của cấp có thẩm quyền; Người trực tiếp tham gia thực hiện việc khoanh vùng, phong tỏa cách ly ở từng mức độ theo cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh do Ban Chỉ đạo chống dịch Covid- 19 các cấp ra quyết định (tham gia trực y tế, bảo vệ khu cách ly, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và hỗ trợ người dân tại khu vực cách ly); Lực lượng công an trực tiếp tham gia rà soát, điều tra, xác minh các đối tượng nhập cảnh trái phép (bao gồm cả người nước ngoài, người Việt Nam) và đối tượng người nước ngoài tạm trú trên địa bàn Thành phố phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

d) Chế độ phụ cấp chống dịch mức 150.000 đồng/người/ngày theo Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND áp dụng đối với Người bảo vệ khu vực, địa điểm cách ly tại các địa bàn dân cư theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước.

đ) Bồi dưỡng mức 130.000 đồng/người/ngày theo Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch.

e) Bồi dưỡng mức 80.000 đồng/người/ngày Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ rơi hoặc tham gia diễn tập.

g) Chế độ đối với Thành viên Ban chỉ đạo các cấp, các Tiểu ban, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo các cấp theo Nghị quyết 16/NQ-CP: (i) Khi tham gia phòng, chống dịch theo các nhóm quy định trên thì được hưởng mức phụ cấp chống dịch tương ứng theo nhóm đó; (ii) Khi thực hiện nhiệm vụ thường trực, chỉ đạo chống dịch theo quyết định phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp được bồi dưỡng mức 100.000 đồng/người/ngày nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/tháng

3. Hỗ trợ tiền ăn đối với người tham gia phòng, chống dịch Covid-19
(Thực hiện theo quy định tại Phụ lục 02 kèm theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND)

Người bảo vệ khu vực cách ly y tế tại các địa bàn dân cư theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước được hỗ trợ tiền ăn là 80.000 đồng/người/ngày.

* Ngoài ra, Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND có quy định về mức bồi dưỡng tăng thêm cho các đối tượng quy định nêu trên. Tuy nhiên, đề nghị các đơn vị quan tâm giải quyết kịp thời chế độ phụ cấp, bồi dưỡng theo mức nêu trên, phần hỗ trợ tăng thêm sẽ rà soát, báo cáo UBND quận bố trí kinh phí phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

II. LẬP DỰ TOÁN, THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ

Đề nghị các phòng ban, đơn vị thuộc quận và UBND 18 phường căn cứ chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và định mức, chế độ nêu trên để xây dựng dự toán chi tiết kinh phí triển khai thực hiện đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; quản lý, sử dụng kinh phí đúng đối tượng, đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định.

Về nguồn kinh phí, các đơn vị chủ động sử dụng nguồn kinh phí đã được giao để triển khai thực hiện. Trường hợp không thể cân đối kinh phí, đề nghị các đơn vị có văn bản thông tin về phòng Tài chính - Kế hoạch quận để tổng hợp, báo cáo UBND quận xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND quận;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồng Trang